



ที่ อนุ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๘

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อนุ ๖๑๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อนุ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๘๓๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อนุ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๘๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๒๗

ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาประเทศ ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังได้สร้างและพัฒนาวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “วิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.uthailocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ สก.จ.อุทัยธานี”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๙๖๕ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๙๖๕ ต่อ ๑๓



ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๒๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๖๐๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๒๕๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาประเทศ ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังได้สร้างและพัฒนาวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประกาศรายชื่อข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “วิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๐๔, ๓๑๕, ๓๑๘



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการศึกษา
ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ ให้มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้ง
ยังได้สร้างและพัฒนาวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
งบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ในท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอประกาศรายชื่อข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็น “วิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” จำนวน ๓๑๙ ราย
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัด
๒๘๗	นางสาวนิภาพร บริสุทธิ์	นักวิชาการศึกษา	เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	สุพรรณบุรี
๒๘๘	นางชนิภา เวียงชัย	นักสันนทาการ	เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี
๒๘๙	นายวิทยา เพชรเกษกสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี
๒๙๐	นายธรรมรัตน์ สองแก้ว	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี
๒๙๑	นายกันตภณ เรืองเดช	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	เทศบาลตำบลขุนทะเล	สุราษฎร์ธานี
๒๙๒	นายอรุณ เรือนเพชร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	สุราษฎร์ธานี
๒๙๓	นางสาวโยะนาถ ศรีโย	ครู	เทศบาลตำบลเมืองเวียง	สุราษฎร์ธานี
๒๙๔	นางวันเพ็ญ จันทรชิต	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลเมืองดอนสัก	สุราษฎร์ธานี
๒๙๕	นางสาวพรพรรณ มุลวิไล	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร	สุราษฎร์ธานี
๒๙๖	นางสาวเรณู อินทเชื้อ	หัวหน้าสำนักงานปลัด	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ	สุราษฎร์ธานี
๒๙๗	นางเมทินี กองทอง	นักวิชาการศึกษา	เทศบาลตำบลเมืองที	สุรินทร์
๒๙๘	นางรัชณี พัสลังก์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	องค์การบริหารส่วนตำบลปะ	สุรินทร์
๒๙๙	นางวันทนีย์ สายแก้ว	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์	สุรินทร์
๓๐๐	นางพรราวพิรุณ ยาจิตต์	หัวหน้าสำนักงานปลัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์	สุรินทร์
๓๐๑	นางปามิสรา เกลียวทอง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองสิง	สุรินทร์
๓๐๒	นางสาวจริยา จันทำมา	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลเมืองหนองคาย	หนองคาย
๓๐๓	นางวนิดา พิงอินทร์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระหวด	อ่างทอง
๓๐๔	นางสาวสาวจงกล จิตรสมพงษ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ	อ่างทอง
๓๐๕	นายชวดล ทองเดือน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง	อ่างทอง
๓๐๖	นางสาวณัฐดา ธิขัมพร	นักวิชาการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง	อ่างทอง
๓๐๗	นางณัฐวรรณ ราวะรินทร์	ครู	เทศบาลตำบลห้วยตะพาน	อำนาจเจริญ
๓๐๘	นางรัศมีศศิ ไชยจันทร์	ครู	เทศบาลตำบลห้วยตะพาน	อำนาจเจริญ
๓๐๙	นางสุภาวดี มงคลการ	ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ
๓๑๐	นายฤกษ์ณั กลิ่นกลาง	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลนครอุดรธานี	อุดรธานี
๓๑๑	นางอุษากร สิดาบุตร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าโมง	อุดรธานี
๓๑๒	นายชลอ บุญเพ็ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว	อุดรธานี
๓๑๓	นายนราชิตย์ โคตรโสภาก	นักวิชาการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลสมเส้า	อุดรธานี
๓๑๔	นางสาวบุญเต็ม สอนภักดี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลเมืองอุดรดิตต์	อุดรดิตต์
๓๑๕	นายสุนทร ไหมยะ	นักวิชาการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ	อุดรดิตต์
๓๑๖	นางสาวศนา พูลสวัสดิ์	นักวิชาการศึกษา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	อุทัยธานี
๓๑๗	นางสาววิภาวรินทร์ ถมยา	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	อุทัยธานี
๓๑๘	นางณัฐสุดา จิงชัยหวังกุล	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เทศบาลเมืองแฉะนม	อุบลราชธานี
๓๑๙	นางสาวอำพร พันธังาม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนมดแดง	อุบลราชธานี